



แถลงข่าวคณะกรรมการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๙๗ - ๘ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔- ๒๕๙๘ E-mail : publichealth.sapa25@gmail.com



วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) คณะกรรมการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุม “พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนด้านสาธารณสุข” ซึ่งมีการพิจารณาเรื่องร้องเรียน จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑) ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับภาระงานและค่าตอบแทนของกลุ่มวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคามให้เกิดความเหมาะสม

๒) ขอความเป็นธรรมกรณีพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้รับระยะเวลาก่อนการบรรจุเข้ารับราชการ มานับรวมกับอายุราชการ และความเหลื่อมล้ำจากการเยียวยา

๓) ขอความเป็นธรรมกรณีการขอให้กำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ สายงานทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงานปรับเปลี่ยนเป็นระดับอาวุโสเป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ในการประชุมครั้งนี้ จึงได้เชิญผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงและเข้าร่วมประชุม ดังนี้ ๑) ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ๒) ผู้แทนจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ๓) ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง จากการประชุมมีการตอบข้อร้องเรียนในแต่ละเรื่องดังนี้

เรื่องร้องเรียนที่ ๑ ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับภาระงานและค่าตอบแทนของกลุ่มวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม คณะกรรมการมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนว่า ควรให้กระทรวงสาธารณสุข ส่งผู้แทนของกระทรวงลงพื้นที่ไปในเขตสุขภาพที่โรงพยาบาลมหาสารคามสังกัดอยู่ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับภาระงานของวิสัญญีพยาบาลในพื้นที่ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร้อยละดังกล่าวต่อไป รวมทั้งให้มีการแก้ไขปรับปรุง เกี่ยวกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มวิสัญญีพยาบาลไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับพยาบาลผู้ช่วยผ่าตัดกลุ่มอื่น ๆ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขควรมีหนังสือเรียนไปยังโรงพยาบาลที่สังกัดในกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยกำหนดให้แพทย์เวรจะต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลตลอดระยะเวลาขณะที่ตนเป็นแพทย์เวรอยู่ เพื่อสามารถให้คำปรึกษาแก่พยาบาลวิชาชีพในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ได้

เรื่องร้องเรียนที่ ๒ ขอความเป็นธรรมกรณีพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้รับระยะเวลาก่อนการบรรจุเข้ารับราชการ มานับรวมกับอายุราชการ และความเหลื่อมล้ำจากการเยียวยา คณะกรรมการจะทำหนังสือไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให้มมีมติแก้ไขปัญหายุ่งเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษาของกระทรวง ให้สามารถนับระยะเวลาดังกล่าวมารวมกับอายุราชการ เมื่อได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วและการปรับอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและทำให้เกิดความก้าวหน้าให้แก่บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป โดยคณะกรรมการได้ขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ทำหนังสือไปยังคณะรัฐมนตรีพร้อมกับคณะกรรมการเพื่อร่วมกันผลักดันให้มีการแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็วต่อไป

เรื่องร้องเรียนที่ ๓ ขอความเป็นธรรมกรณีการขอให้กำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ สายงานทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับชำนาญงาน ปรับเลื่อนเป็นระดับอาวุโสเป็นกรณีพิเศษ ผู้ร้องเรียนได้เสนอให้มีการปรับปรุงและกำหนดตำแหน่งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีตำแหน่งเทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา และเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานให้เป็นระดับอาวุโสทุกตำแหน่ง โดยไม่มีการยุบรวมตำแหน่ง เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในสายงานทั่วไป โดยคณะกรรมการได้รับข้อเสนอดังกล่าวและจะทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานคณะกรรมการการสาธารณสุข
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ข้อมูล ณ เวลา ๑๓:๑๕ น.